

Chia Sẻ Ý Kiến về Bảo Hiểm Xe Hơi

Ngày 26 Tháng Tư, 2024 [Câu hỏi truyền thông](#)

Chính quyền Alberta muốn lắng nghe ý kiến của người dân Alberta về những cách để bảo hiểm xe hơi có giá cả phải chăng hơn và ổn định lâu dài hơn.

Phí bảo hiểm xe hơi đang tăng lên trên khắp Canada bởi nhiều yếu tố, trong đó có cả chi phí sửa chữa, tình trạng khan hiếm phụ tùng, trộm cắp xe, thương tích cá nhân và chi phí pháp lý cao hơn.

Người dân Alberta cần một hệ thống bảo hiểm đơn giản hơn, giá cả phải chăng hơn và ổn định hơn để bảo vệ họ và gia đình khi di chuyển trên đường. Chính quyền đang triển khai một khảo sát thu thập ý kiến công khai trực tuyến để lắng nghe nhu cầu và đánh giá của người dân Alberta về bảo hiểm xe hơi của họ.

“Chúng tôi đã nỗ lực để đưa ra một giải pháp lâu dài cho vấn đề phức tạp về chi phí bảo hiểm xe hơi tăng cao. Khi cân nhắc các lựa chọn để cải thiện hệ thống, chúng tôi cần lắng nghe suy nghĩ và trải nghiệm của người dân Alberta. Phản hồi của họ sẽ giúp chúng tôi lựa chọn lộ trình đúng đắn để duy trì bảo hiểm xe hơi ở mức giá phải chăng và bền vững”.

Nate Horner, Chủ Tịch Hội Đồng Ngân Quỹ kiêm Bộ Trưởng Tài Chính

“Khả năng chi trả là ưu tiên hàng đầu của người dân Alberta. Chúng tôi cần bảo đảm rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp họ tiết kiệm tiền, và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ hợp tác với họ để tìm ra những lựa chọn tốt nhất nhằm giảm phí bảo hiểm xe hơi”.

Nathan Neudorf, Bộ Trưởng Bộ Bảo Đảm Giá Cả Phải Chăng và Dịch Vụ Tiện Ích

Chính quyền Alberta đã yêu cầu các chuyên gia độc lập xem xét các hệ thống có thể giảm chi phí bảo hiểm xe hơi và cải thiện tính bền vững cũng như ổn định của ngành bảo hiểm.

Oliver Wyman tập trung vào việc so sánh phí bảo hiểm trung bình theo các hệ thống bảo hiểm xe hơi hiện có khác nhau, phần lớn trên khắp Canada. Nous Group đã xem xét các chi phí và lợi ích trên quy mô rộng hơn của các mô hình bảo hiểm xe hơi khác nhau này. Chưa có quyết định nào được đưa ra về những thay đổi đối với hệ

thống bảo hiểm xe hơi của Alberta. Những báo cáo này sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin cho các cam kết và chính sách trong tương lai.

“Chúng tôi biết nếu không có những cải cách để giải quyết chi phí bồi thường tai nạn ngày càng tăng, phí bảo hiểm xe hơi sẽ tiếp tục tăng. Chúng tôi khuyến khích tất cả các tài xế ở Alberta tham gia vào khảo sát thu thập ý kiến công khai trực tuyến này để chia sẻ quan điểm về những gì họ coi trọng và mong đợi từ bảo hiểm xe hơi của mình”.

Jamie Hotte, Chủ Tịch, Hội Đồng Phí Bảo Hiểm Xe Hơi

Người dân Alberta có thể đọc trực tuyến các báo cáo của Oliver Wyman và Nous Group cũng như các bản tóm tắt ngắn gọn cung cấp thông tin cơ bản và bối cảnh cho cuộc khảo sát.

Dữ kiện tóm lược

- Khảo sát sẽ kéo dài đến Thứ Tư, ngày 26 Tháng Sáu, 2024.

Thông tin liên quan

- [Cải cách bảo hiểm xe hơi](#)
- Báo cáo: [Những Thay Đổi Về Bảo Hiểm Xe Hơi ở Alberta](#) (bao gồm các nghiên cứu của Oliver Wyman và Nous Group)
- [Cam kết về bảo hiểm xe hơi](#)

Tin tức liên quan

- [Người lái xe cẩn thận được hưởng lợi từ các thay đổi về bảo hiểm xe hơi](#) (1 Tháng Mười Một, 2023)

Câu hỏi truyền thông

[Justin Brattinga](#)

587-357-2956

Thư Ký Báo Chí, Hội Đồng Ngân Quỹ và Tài Chính